

นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ ของอังกฤษ ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560



ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ ของอังกฤษ ได้ประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่า “อังกฤษต้องการความแน่นอน มั่นคง และผู้นำที่แข็งแกร่ง หลังจากการลงประชามติออกจากอียู หรือ Brexit” นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า “ประเทศกำลังเดินไปด้วยกัน แต่รัฐสภาอังกฤษไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” จึงต้องการให้ประชาชนตัดสินใจ โดยรัฐบาลปัจจุบันเผชิญกับความแตกแยกในรัฐสภาจากความเห็นที่ต่างกันของพรรคการเมืองอื่น

นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวหาว่าพรรคการเมืองต่างๆ "เล่นเกมการเมือง" ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ "ความสามารถและผลสำเร็จของอังกฤษในการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความไร้เสถียรภาพในประเทศ" ดังนั้น จึงจำเป็นที่อังกฤษจะต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไป และจำเป็นต้องจัดตอนนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในการประกาศถ้อยแถลง นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า พรรคแรงงานได้ขู่ว่าจะลงมติค้านข้อตกลง Brexit และพรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคแห่งชาติสกอต หรือ เอสเอ็นพี และสมาชิกวุฒิสภา มีท่าทีค้านต่อแผนงานการเจรจาออกจากอียูของรัฐบาล ดังนั้น "หากเราไม่จัดการเลือกตั้งตอนนี้ การเล่นเกมการเมืองของพรรคการเมืองเหล่านั้นจะดำเนินต่อไป และการเจรจากับสหภาพยุโรป หรือ อียู จะไปถึงขั้นที่ยากที่สุดช่วงเข้าใกล้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป"

ด้านนายเจอร์มี คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงาน กล่าวว่า พรรคของตนยินดีต่อการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งเป็นการให้โอกาสประชาชนในการเลือกรัฐบาลที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นอันดับแรก

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

ด้านฝ่ายโฆษกของอียู กล่าวว่า การเลือกตั้งของอังกฤษไม่มีผลกระทบต่อกรอบเวลาการเจรจา Brexit โดย นาย Guy Verhofstadt, the European Parliament’s chief Brexit negotiator กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นเรื่องภายในประเทศ “แต่ Brexit เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ประชาชนอังกฤษจะแสดงออกว่าต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและอียูเป็นอย่างไรในอนาคต”

ภายหลังจากการประกาศการเลือกตั้งทั่วไป ตลาดหุ้นอังกฤษ FTSE หดตัวลดลงร้อยละ 2.5 สวนทางกับค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากคาดว่านางเทเรซ่า เมย์ จะได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากรัฐสภา ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในพรรค Conservative อันจะช่วยให้การเจรจาข้อตกลง Brexit และความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียูเป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ตามที่นางเทเรซ่า เมย์เสนอ โดยมีมติ 522 ต่อ 13 เสียง ซึ่งได้รับเสียงการสนับสนุนสองในสามจากรัฐสภาตามที่กำหนดในการจัดการเลือกตั้งก่อนถึงกำหนดปี 2020 (the Fixed Term Parliaments Act)

ข้อคิดเห็นของ สคต. การประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางเทเรซ่า เมย์ สร้างความประหลาดใจ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา นางเทเรซ่า เมย์ ได้เคยกล่าวในหลายโอกาสว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในปี 2020 อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งทั่วไป เป็นการให้อำนาจแก่รัฐบาลในการเดินหน้าแผนงานเจรจา Brexit และข้อตกลงการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับอียูให้บรรลุผลสำเร็จ และสร้างความแน่นอนและเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศในช่วงการเจรจา Brexit และช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านในการออกจากอียูของสหราชอาณาจักร รวมทั้งการเดินหน้านโยบายภายในประเทศตามที่นางเทเรซ่า เมย์ ต้องการ ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปจะเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของนางเทเรซ่า เมย์ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
